

# Tăng cường bảo đảm an toàn thực phẩm dịp tết Nguyên đán

Mỗi dịp tết đến xuân về và mùa lễ hội đầu năm, việc bảo đảm an toàn thực phẩm (ATTP) để người dân đón tết an toàn, vui tươi luôn được Ban Chỉ đạo liên ngành ATTP tỉnh và các cấp, các ngành, các địa phương đặc biệt quan tâm chú trọng.



Cán bộ Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh test nhanh mẫu thực phẩm.

không bảo đảm chất lượng, hàng hết hạn sử dụng. Đồng chí Phạm Văn Dịu, Giám đốc Sở Y tế cho biết: Đến nay, ngành Y tế đã triển khai thực hiện nghiêm túc kế hoạch bảo đảm ATTP trong toàn ngành. Ngoài cử cán bộ tham gia đoàn kiểm tra liên ngành, Sở Y tế đã chỉ đạo Chi cục An toàn thực phẩm tỉnh thành lập đoàn kiểm tra chuyên ngành các bếp ăn tập thể, nhà hàng trên địa bàn tỉnh, yêu cầu xử lý nghiêm các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm không bảo đảm vệ sinh, không bảo đảm ATTP. Đến nay, đoàn kiểm tra của Chi cục An toàn thực phẩm đã, đang tiến hành kiểm tra tại một số cơ sở chế biến tại các nhà hàng trên địa bàn thành phố Thái Bình. Đồng thời phối hợp kiểm tra với tuyến truyền hướng dẫn cho các đối tượng sản xuất, chế biến, kinh doanh thực phẩm, dịch vụ phục vụ ăn uống hiểu và thực hiện đúng các quy định của pháp luật trong lĩnh vực ATTP. Đồng chí Đào Trọng Bích, Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Thái Thụy cũng cho biết: Thực hiện kế hoạch bảo đảm ATTP dịp tết Nguyên đán và chỉ đạo của Sở Y tế, Trung tâm đã tham mưu cho UBND huyện ban hành kế hoạch bảo đảm ATTP trên địa bàn, đồng thời triển khai công tác bảo đảm ATTP dịp tết tới hệ thống y tế toàn huyện. Trung tâm cũng phối hợp với Đài TTTT huyện, các đoàn thể, xã, thị trấn tuyên truyền, cung cấp

quan chức năng, địa phương, các ngành thành viên bên cạnh đẩy mạnh công tác thanh tra, kiểm tra, việc thanh tra, kiểm tra cũng phải có trọng tâm, trọng điểm, tập trung vào những mặt hàng được sử dụng nhiều trong dịp tết Nguyên đán và trong các lễ hội. Vì vậy, công tác truyền thông yêu cầu đẩy mạnh và đa dạng dưới nhiều hình thức nhằm giáo dục kiến thức, pháp luật về ATTP, nâng cao nhận thức và ý thức của cộng đồng trong bảo đảm ATTP. Thực hiện kế hoạch bảo đảm ATTP dịp tết Nguyên đán, các

ngành, đơn vị thành viên như Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Công Thương, Sở Y tế... đã và đang tích cực triển khai các hoạt động thanh tra, kiểm tra liên ngành, chuyên ngành, tập trung vào những mặt hàng sử dụng nhiều trong dịp tết Nguyên đán và trong các lễ hội như thịt và các sản phẩm từ thịt, bia, rượu và đồ uống có cồn, nước giải khát, bánh, mứt, kẹo, rau, củ, quả, phụ gia thực phẩm, các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống. Đồng thời, kiểm soát chặt hoạt động buôn lậu, buôn bán hàng giả, hàng

thông tin liên quan đến ngộ độc thực phẩm để người dân biết nguyên nhân và các biện pháp phòng ngừa.

Nhằm kiểm soát chất lượng thực phẩm, tăng cường phòng, chống ngộ độc, bảo đảm sức khỏe người tiêu dùng trong dịp tết Nguyên đán, đồng chí Trần Đăng Chuẩn, Phó Chi cục trưởng Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh khuyến cáo: Người dân hãy là người tiêu dùng thông minh, lựa chọn mua thực phẩm tại các cửa hàng, địa chỉ kinh doanh thực phẩm uy tín, có địa chỉ, nhãn mác, nguồn gốc rõ ràng. Khi mua thực phẩm chú ý ngày sản xuất, hạn sử dụng trên bao bì sản phẩm. Các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm cần tuân thủ nghiêm các quy định về sản xuất, kinh doanh thực phẩm an toàn, không kinh doanh các mặt hàng giả, hàng nhái, hàng kém chất lượng. Không sử dụng phẩm màu độc hại, các chất phụ gia, hóa chất ngoài danh mục cho phép để sản xuất, chế biến thực phẩm. Mỗi người tiêu dùng hãy là một giám sát viên, đấu tranh với các hành vi vi phạm chất lượng ATTP. Không nên lạm dụng rượu, bia trong các bữa tiệc liên hoan dịp trước, trong, sau tết và lễ hội, không uống rượu khi không biết độ nồng độ. Không uống rượu không có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng, rượu không công bố sản phẩm. Đặc biệt, người dân tuyệt đối không được ăn các loại nấm lạ, nấm hoang dã, nấm non chưa xòe mũ và nấm đã bị dập nát; không ăn uống chế biến các sản phẩm ôi thiu, để phòng ngộ độc, ảnh hưởng đến sức khỏe bản thân, gia đình và để tất cả mọi người cùng đón năm mới vui tươi, trọn vẹn.

## Trên 96% hội viên đạt danh hiệu "Cựu chiến binh gương mẫu"

Đó là kết quả Hội Cựu chiến binh khối các cơ quan tỉnh đạt được trong năm 2018.

Trong năm, cán bộ, hội viên Hội Cựu chiến binh khối các cơ quan tỉnh luôn nêu cao cảnh giác cách mạng trước những âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch, giữ vững niềm tin vào sự lãnh đạo của Đảng và Nhà nước. Hội Cựu chiến binh khối các cơ quan tỉnh đã trao 86 suất quà cho hội viên là thương binh, nạn nhân chất độc da cam/Đioxin với tổng trị giá hơn 26 triệu đồng; ủng hộ quỹ vì người nghèo, quỹ khuyến học, quỹ "Đền ơn đáp nghĩa" với tổng số tiền hơn 100 triệu đồng. Hội Cựu chiến binh khối các cơ quan tỉnh đẩy mạnh tuyên truyền hội viên học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh lồng ghép thực hiện phong trào thi đua "Cựu chiến binh gương mẫu"; phối hợp với các đoàn thể làm tốt công tác phát hiện, bồi dưỡng quần chúng ưu tú. Hội Cựu chiến binh khối các cơ quan tỉnh đã tổ chức cho hội viên thăm lại chiến trường xưa, thăm viếng và tri ân các anh hùng liệt sĩ, tổ chức phát động các phong trào thi đua, hoạt động văn hóa văn nghệ góp phần củng cố và xây dựng tổ chức hội ngày càng vững mạnh.

TIẾN DAT

## Ra quân các đội hình thanh niên tình nguyện

Tại xã Thống Nhất (Hưng Hà), Tỉnh đoàn - Hội Liên hiệp thanh niên tỉnh phối hợp với Huyện đoàn Hưng Hà vừa tổ chức ra quân các đội hình thanh niên tình nguyện tham gia tuyên truyền, bảo đảm an ninh trật tự và an toàn giao thông.

Tại lễ ra quân, 8 đội thanh niên tình nguyện của các địa phương huyện Hưng Hà có ngã tư giao cắt với đường Thái Bình - Hà Nam đã nhận các trang thiết bị, đồng phục để thực hiện chiến dịch bảo đảm an ninh trật tự, an toàn giao thông trước, trong và sau tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019.

Từ phát động điểm tại huyện Hưng Hà, Tỉnh đoàn - Hội Liên hiệp thanh niên tỉnh kêu gọi các cấp bộ đoàn, hội trong tỉnh khẩn trương triển khai các đội hình thanh niên tình nguyện phối hợp với lực lượng công an đẩy mạnh tuyên truyền và tham gia giữ gìn an ninh trật tự, an toàn giao thông trước, trong và sau tết Nguyên đán trên địa bàn các xã, phường, thị trấn trong tỉnh.

THIÊN AN

## 780 đơn vị máu thu nhận trong ngày hội Chủ nhật đỏ

Ngày hội Chủ nhật đỏ do Báo Tiền phong, Ủy ban An toàn giao thông quốc gia, Viện Huyết học Truyền máu Trung ương và Ban Chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện tỉnh phối hợp với các đơn vị vừa được tổ chức tại Trường Đại học Y Dược Thái Bình.

Trường Đại học Y Dược Thái Bình là điểm thứ hai tổ chức ngày hội Chủ nhật đỏ năm 2019 tại Thái Bình. Việc tổ chức ngày hội Chủ nhật đỏ có ý nghĩa quan trọng nhằm giảm tình trạng khan hiếm máu trong cấp cứu và điều trị cho bệnh nhân dịp tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019. Ngày hội Chủ nhật đỏ đã thu hút đông đảo cán bộ, giảng viên, sinh viên các trường đại học, cao đẳng, trung cấp và tình nguyện viên chữ thập đỏ trên địa bàn tỉnh tham gia. Kết quả, ban tổ chức đã thu nhận 780 đơn vị máu.

Cùng với 38 tỉnh, thành phố trên cả nước, ngày hội Chủ nhật đỏ là dịp để tuổi trẻ Thái Bình sẽ chia sẻ những giọt máu hồng giúp những bệnh nhân cần máu.

MỸ HUYNH (Sinh viên thực tập)

## Thúc đẩy Làng trẻ em SOS Thái Bình phát triển

Đoàn đại diện Làng trẻ em SOS quốc tế và SOS Na Uy đã đến tham quan Làng trẻ em SOS Thái Bình đồng thời đến thăm các gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại xã Đông Hải (Tiền Hải) và xã Hồng Minh (Hưng Hà).

Chính thức đi vào hoạt động từ năm 2015, là làng trẻ em SOS thứ 16 tại Việt Nam, Làng trẻ em SOS Thái Bình những năm qua đã trở thành mái ấm của rất nhiều em nhỏ có hoàn cảnh khó khăn. Đây không chỉ là nơi giáo dục đạo đức, lối sống cho các em mà còn là nơi mang lại tình thương, sự đùm bọc từ các mẹ, các dì. Về với Làng trẻ em SOS Thái Bình lần này, không những tham quan mô hình nơi đây mà đoàn SOS quốc tế và SOS Na Uy mong muốn giúp đỡ, hỗ trợ Làng để có thể đẩy mạnh hơn nữa các hoạt động vì cộng đồng.

ĐỨC ANH

## TIỀN HẢI

# Giảm nợ đọng BHXH, BHYT, BHTN

Năm 2018, nợ đọng bảo hiểm xã hội (BHXH), bảo hiểm y tế (BHYT), bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) huyện Tiền Hải còn 905 triệu đồng, bằng 0,33% kế hoạch năm. Đây là năm có tỷ lệ nợ đọng BHXH, BHYT, BHTN thấp nhất trong nhiều năm gần đây.

Chia sẻ về kết quả trên, ông Phạm Hồng Quân, Phó Giám đốc Bảo hiểm xã hội huyện Tiền Hải cho biết: Những năm trước, dù đã đẩy mạnh công tác thu, đôn đốc nợ đọng song tỷ lệ nợ đọng bình quân các năm vẫn trên 1%. Để khắc phục hạn chế trên, ngay từ tháng 11/2018, lãnh đạo Bảo hiểm xã hội huyện đã trực tiếp xuống từng đơn vị đôn đốc, tìm giải pháp khắc phục khó khăn của doanh nghiệp, quyết tâm không để nợ đọng tháng 12. Giải pháp mới đã giúp công tác thu nợ đạt được kết quả tích cực.

Trước đó, ngay từ đầu năm, Bảo hiểm xã hội huyện đã tham mưu cho Huyện ủy, HĐND, UBND huyện ban hành nhiều văn bản chỉ đạo tới các địa phương, đơn vị về công

tác thu và phát triển đối tượng. Bảo hiểm xã hội huyện đã xây dựng giải pháp và triển khai những kế hoạch cụ thể; trực tiếp phân công cán bộ chuyên quản thu theo dõi công tác thu từng tháng tại các xã, thị trấn, doanh nghiệp. Công tác tuyên truyền được tổ chức thường xuyên bằng nhiều hình thức, trong đó hướng đến việc tuyên truyền chính sách BHXH, BHYT, BHTN cho nhóm đối tượng là chủ sử dụng lao động và người lao động tại các khu công nghiệp. Do đây mạnh công tác tuyên truyền nên nhận thức của các đơn vị, doanh nghiệp được nâng lên. Các đơn vị, doanh nghiệp đã vào cuộc tích cực, chấp hành đúng Luật Bảo hiểm xã hội, Luật Bảo hiểm y tế. Thêm vào đó, sự nỗ lực của 70 đại lý thu các xã, thị trấn và 35 đại lý thu bưu điện trong việc vận động người dân nộp BHYT, tham gia BHXH tự nguyện cũng là một trong những yếu tố quan trọng làm giảm tỷ lệ nợ đọng trên địa bàn huyện.

Năm 2018, toàn huyện Tiền Hải có 338 đơn vị tham gia BHXH, BHYT, BHTN với hơn 11.900 người tham gia BHXH bắt buộc; 706 người tham gia BHXH tự nguyện; trên 10.671 người tham gia BHTN và gần 167.000 người tham gia BHYT. Tỷ lệ bao phủ BHYT trên địa bàn huyện đạt 86%. Tổng số thu BHXH, BHYT, BHTN của huyện đạt 283.272 triệu đồng. So với các huyện, thành phố, số đơn vị, doanh nghiệp phải thu BHXH, BHYT, BHTN trên địa bàn huyện không phải là thấp nhưng do thực hiện nhiều giải pháp hiệu quả, Bảo hiểm xã hội huyện là một trong những đơn vị tiếp cận có tỷ lệ nợ đọng thấp trong toàn tỉnh.

Ông Phạm Hồng Quân, Phó Giám đốc Bảo hiểm xã hội huyện cho biết thêm: Năm 2019, toàn huyện phấn đấu đạt tỷ lệ bao phủ BHYT là 88% dân số, mở rộng một số các đơn vị tham gia BHXH, BHYT, BHTN, tập trung giảm nợ đọng xuống mức thấp nhất. Với mục tiêu trên, Bảo hiểm xã hội huyện sẽ bám sát sự chỉ đạo của Bảo hiểm xã hội tỉnh; tiếp tục tham mưu với Huyện ủy, HĐND, UBND huyện giao



Công nhân huyện Tiền Hải tham gia lao động sản xuất.

chỉ tiêu phát triển đối tượng và thực hiện công tác thu tới từng xã, thị trấn. Bảo hiểm xã hội huyện cũng sẽ phân công cụ thể cho từng cán bộ chuyên quản thu trong việc kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện đúng chính sách BHXH, BHYT, BHTN cho người lao động tại các doanh nghiệp. Ngoài việc phối hợp với Ban Tuyên giáo Huyện ủy, Đài TTTT huyện, đài phát thanh xã, thị trấn tuyên truyền về chính sách BHXH, BHYT, BHTN, Bảo hiểm xã hội huyện sẽ tổ chức nhiều hơn các hội nghị tư vấn, đối thoại, trong đó tập trung tới nhóm đối tượng là chủ sử dụng lao động và người lao động. Cùng với đó, Bảo hiểm xã hội huyện sẽ tiếp

tục nâng cao nghiệp vụ cho cán bộ, nhân viên, các đại lý thu thông qua các lớp tập huấn, đào tạo đồng thời tăng cường phối hợp liên ngành với Chi cục Thuế, Liên đoàn Lao động huyện trong việc kiểm tra, thu hồi nợ đọng.

Nợ đọng vốn là bài toán khó giải đối với ngành Bảo hiểm xã hội trong nhiều năm qua. Với sự nỗ lực của cán bộ, nhân viên Bảo hiểm xã hội huyện và các đại lý thu cùng sự chấp hành đúng Luật Bảo hiểm xã hội, Luật Bảo hiểm y tế, Bảo hiểm xã hội huyện Tiền Hải phấn đấu tiếp tục giảm tỷ lệ nợ đọng BHXH, BHYT, BHTN trên địa bàn trong thời gian tới.

HOÀNG LANH

Em trai gọi điện về hỏi "nhà đã chuẩn bị mua cá chép chưa?" tôi mới giật mình chợt nhớ, ngày mai đã là 23 âm lịch, ngày cúng tiễn ông Công, ông Táo về trời.

# Ông Táo về trời



Thả cá chép tiễn ông Công, ông Táo ngày 23 tháng Chạp.

tên trừ quỷ hướng mũi về phía Đông được ông về sẵn ở cạnh hồ trống nều, chờ tiễn xong ông Táo về trời sẽ làm lễ thượng nêu. Ông bảo khi Táo Quân vắng nhà, ma quỷ đến quấy nhiễu, thấy cây nêu và cung tên nó sẽ bỏ đi, trên cây treo đèn lồng để báo đường cho ông bà, tổ tiên về nhà ăn tết với con cháu. Qua tết, đến ngày mùng 7, làm lễ hạ nêu để tiễn ông bà về trời.

Mâm cơm cúng được bày lên bàn thờ, có mấy món thịt, rượu, xôi, chè, vàng hương, hoa quả... thêm cái chậu nhỏ thả 3 con cá chép sống để đưa các ông bà Táo về trời. Trẻ con được giao nhiệm vụ đứng canh mâm trông cá chép, sợ mấy "ông cả" nhảy ra ngoài, Táo Quân sẽ không có gì cưỡi về trời báo cáo với Ngọc Hoàng chuyên nhân gian. Trong bảng lảng khói hương, ông thành tâm rì rầm khấn nguyện mong cho gia đình một năm mới an lành, hạnh phúc. Sau lễ cúng, cha đất tôi đi thả cá phóng sinh. Ngoài ao làng đã vang tiếng cười đùa của lũ trẻ,

đứa nào cũng đòi tự tay thả cá và nhận cá nhà mình to hơn nhà khác. Cây nêu được dựng lên, tết đã về đến đầu ngõ...

Bao năm xa sự dùm bọc, chở che của nếp làng, nhớ những tháng Chạp, chiếu 30, ma rết cảm cảm, ngoài đồng vẫn rộn tiếng người, chân mẹ ngập dưới bùn cây chạy... Chiếu 30, những bà mẹ làng chài dắt tay con ra biển, đôi mắt ngóng thuyền chạ về.

## Tuổi thơ, có biết bao buổi chiều như thế!

Lòng cồn cào thêm mùi nồng rơm rạ, ngai ngái bùn non, hạt giống của mình nghe mưa gọi mấm xanh, cá nặng khoảng thuyền những đêm trăng đất bạc. Thèm nghe tiếng mẹ ru con khắc khoải đưa sóng vỗ bờ, tiếng bạn thuyền kéo lưới hồ đó, câu í ới gọi nhau dựng lọn trong ngõ nhỏ, chén rượu nghiêng bên thêm ngày ngất men xuân. Ngày đi bộ đội, em lên tra tôi chiếc khăn thêu, ma em ừng hồng trong làn mưa bụi, hẹn người đi, người nhớ trở về làng.

Chiều cuối năm tập nập tại thành phố, chốn đông người sao bỗng thấy cô đơn, lòng chênh



Chuẩn bị cá chép cúng ông Công, ông Táo ngày 23 tháng Chạp.

vênh nhớ quê đến thế. Về để biết mình còn có quê hương, lại rung rung vun nắm mồ phần hương hỏa, phụ cha với ve lại mắng tướng nhà bạc màu năm tháng, thay viên người cạnh mồm chiếc khăn thêu, ma em ừng hồng trong làn mưa bụi, hẹn người đi, người nhớ trở về làng. Chiều cuối năm tập nập tại thành phố, chốn đông người sao bỗng thấy cô đơn, lòng chênh

lối tắt, chia sẻ buồn vui với xóm giềng, bè bạn, mới nhau chén nước chè thoảng mặn môi vị biển, say tiếng hò reo hội làng bơi chải đầu xuân... 23 ông Táo về trời, lòng nhủ lòng đầu ngoài kia là giếng bão cuộc đời, sâu thẳm trong tim, vẫn có phía làng đưa tay che chở. Tha hương, người nhớ nghe tiếng gọi trở về...

MINH HƯNG